

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจโดยใช้การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภูมิศึกษา บริษัทไทยอินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้

#### ขอบเขตการศึกษาและเนื้อหา

เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจโดยใช้การวิเคราะห์ทางการเงิน โดยวิธีย่อยส่วนตาม แนวตั้ง (Common Size Analysis) วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) วิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis) และวิธีดูปองท์ (Du Pont Analysis) นอกจากนี้จะทำการพยากรณ์รายได้ โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งจะคำนึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนขาย และ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย เป็นต้น สำหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวกับยอดขายมีความสัมพันธ์กันดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ค่ารับรองลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า ที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าบริษัทมีการส่งเสริมการขายและมีการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง น่าจะทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นด้วย

2. ต้นทุนขาย เนื่องจากการตั้งราคาสินค้าของบริษัทที่ใช้วิธีบวกกำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนขาย ดังนั้นกำไรของบริษัทจะได้มาจากผลต่างของราคาขายกับต้นทุนขายหากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนขายให้ต่ำได้ ก็จะสามารถตั้งราคาได้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าคู่แข่งได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นและทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นด้วย และเนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าแบบผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ต้นทุนขายจึงแปรผันตามปริมาณการผลิต หากมีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ต้นทุนขายก็จะสูง ยอดขายก็จะสูงตามไปด้วย

3. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย เนื่องจากบริษัทขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่มีการรับรู้รายได้ในสกุลเงินบาท ดังนั้น หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงย่อมทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

### วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้แก่การสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยอินเตอร์เทค จำกัด และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขทางการเงินจากงบการเงินย้อนหลัง 6 ปี ของบริษัท ไทยอินเตอร์เทค จำกัด ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2544 ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงรายงานผู้สอบบัญชี

### การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS รวมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางร้อยละ และค่าอัตราส่วนต่าง ๆ (Ratios)

### ระยะเวลาดำเนินการศึกษา

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนเมษายน 2546